

เขตบางขุนเทียน : สภาพทั่วไปและการบริหารงานเลือกตั้ง

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบการเมืองการปกครอง จะเห็นว่าระบบการเมืองอย่างหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสภาพของสังคมหนึ่ง แต่เมื่อนำไปใช้หรือปฏิบัติกับอีกสังคมหนึ่งอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ความสำเร็จของการนำการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันเมื่อนำไปใช้กับบางประเทศประชาธิปไตยกลับประสบกับความล้มเหลว มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเสมอ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมทางการเมืองนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ฉะนั้นในการศึกษาวิจัยทางการเมืองการปกครอง นักรัฐศาสตร์จึงให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมทางการเมือง โดยนำปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางการเมืองนี้ประกอบด้วย สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจะทำให้ทราบว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนเกื้อหนุนให้การเมืองการปกครองประสบผลสำเร็จหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ระบบการเมืองนั้นล้มเหลว ฉะนั้นเพื่อให้นักศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบทนี้จะไต่ถ่าถึงประวัติความเป็นมาของเขตบางขุนเทียน โดยศึกษาถึงสภาพทั่ว ๆ ไป เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง อาชีพ ศาสนา การศึกษา และจำนวนประชากร เพื่อพิจารณาถึงภูมิหลังและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงขั้นตอนในการบริหารงานเลือกตั้งของเขตบางขุนเทียน เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีส่วนทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการเลือกตั้งมากที่สุด การศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและการบริหารงานเลือกตั้งของเขตบางขุนเทียน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ประวัติและสภาพทั่วไปของเขตบางขุนเทียน^๑

เขตบางขุนเทียน (อำเภอบางขุนเทียนเดิม) ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานประมาณ ๑๐๐ กว่าปีเศษ สันนิษฐานว่าตั้งครั้งแรกในราวปี พ.ศ. ๒๔๑๐ สถานที่ตั้งของตัวอาคารมีผู้เล่ากันว่าใช้เรือต่อเป็นที่ทำการจอดประจำอยู่ที่บริเวณปากคลองหัวกระบือ แขวงท่าข้าม ในปัจจุบัน ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ย้ายมาสร้างตัวอาคารที่ทำการอยู่ที่บริเวณสามแยกบางขุนเทียน (สามแยกคลอง) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนเวลานี้ ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๒ บริษัท ทำเงินได้มาสร้างทางรถไฟเริ่มจากจังหวัดธนบุรีถึงจังหวัดสมุทรสาคร รถไฟสายนี้ได้ผ่านบริเวณวัดราชโอรสาราม เขตบางขุนเทียนจึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ริมทางรถไฟในที่ดินของวัดราชโอรสาราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ซึ่งขณะนั้นประชาชนส่วนใหญ่มักจะอาศัยรถไฟมาติดต่อราชการ เขต

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ในท้องที่เขตบางขุนเทียน มีคลองประวัติศาสตร์อยู่คลองหนึ่ง ปัจจุบันเรียกว่า คลองสนามชัย ซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สมเด็จพระเจ้าเสือ พระองค์พอพระทัยในการเสด็จไปตกปลากะโหล่มามาก และมักใช้เส้นทางคลองสนามชัยเป็นเส้นทางเสด็จผ่านไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำสมุทรสาคร แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึงปากน้ำสมุทรสาครพระองค์ได้ทรงพักแรมระหว่างทางที่อำเภอบางขุนเทียน ดังปรากฏหลักฐาน

^๑ เขตบางขุนเทียน, "รายงานสรุปของเขตบางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๒๔" (กรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน, ๒๕๒๔), หน้า ๑-๒.

คือ มีคำหนักของพระองค์อยู่ปัจจุบันเรียกว่า "พระคำหนักพระเจ้าเสือ" ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๒ แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสนามชัย

ในการเสด็จทรงเบ็ดของพระองค์ ครั้งหนึ่งได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จผ่านคลองสนามชัยเพื่อไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำสมุทรสาคร เช่นเคย โดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้ถือท้ายเรือพระที่นั่ง ระหว่างที่เรือพระที่นั่งเสด็จผ่านคลองสนามชัย ไปจนถึงตำบลโคกขาม (จังหวัดสมุทรสาคร) คลองช่วงนี้มีสภาพคเคี้ยวเป็นอย่างมาก พันท้ายนรสิงห์ถือท้ายเรือพระที่นั่งด้วยความยากลำบากยิ่ง และได้ใช้ความสามารถ ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถึงกระนั้นหัวเรือพระที่นั่งก็ยังไปกระทบกิ่งไม้ใหญ่จนหัวเรือขาดตกน้ำ พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นจึงตกใจรีบกราบทูลขอให้ตัดศีรษะของตนเสีย แต่พระเจ้าเสือทรงให้อภัยโทษเพราะเห็นว่าไม่มีเจตนาและเป็นอุบัติเหตุโดยแท้ แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอม เกรงว่าจะเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นสืบไป จึงกราบถวายบังคมทูลให้ตัดศีรษะของตน พระเจ้าเสือจึงจำต้องตัดสินพระทัยประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และให้ตั้งศาลไว้ ณ ที่แควประหาร ซึ่งเรียกกันต่อมาว่า "ศาลพันท้ายนรสิงห์" ต่อมาจึงได้ขุดคลองต่อจากคลองสนามชัยในช่วงที่คเคี้ยวใหม่ให้ชื่อว่า "คลองสนามชัย" มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ นายอินทร์ชิเบศร (อินทร์) ได้ติดตามสมเด็จพระราชวังบรมมหาเสนาณรงค์ (รัชกาลที่ ๓) ในคราวเสด็จยกกองทัพหลวงโดยทางชลมารคไปปราบทัพพม่า ซึ่งยกเข้ามารุกรานราชอาณาจักรไทย ณ เมืองถลาง และเมืองชุมพร ในการยกกองทัพไปครั้งนี้ได้ใช้คลองสนามชัยเป็นทางผ่านออกคลองมหาชัยไปสู่ทะเล

คลองสนามชัยนอกจากจะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระพุทธเจ้าเสือ และเป็นเส้นทางที่สมเด็จพระราชวังบรมมหาเสนาณรงค์ทรงยกกองทัพไปปราบพม่าที่เมืองถลาง และเมืองชุมพรแล้ว ยังมีความสำคัญทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะชาวต่างประเทศมักนิยมนั่งเรือผ่านตามคลองสนามชัยไปจนถึงวัดไทร ซึ่งแต่เดิมมีตลาดน้ำเรียกว่า "ตลาดน้ำวัดไทร" ประชาชนชาวสวนนิยมนำผลไม้พื้นบ้านใส่เรือพายนำออกมาขายกันเต็มลำคลองจนล้นล้นไปทั่วทุกสารทิศว่าตลาดน้ำวัดไทรเป็นตลาดน้ำที่สวยงามที่สุด ประเพณีนี้ค่อย ๆ สูญหายไป เพราะทนต่อการสัญจรไปมาของเรือหางยาวและเรือลากจูง ซึ่งมาจากมหาชัยไม่ได้ทำให้สินค้าทรัพย์สินเสียหาย ลักษณะของตลาดน้ำจึงค่อย ๆ หายไปในที่สุด

สภาพทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ	จรดเขตภาคีเจริญ และ เขตหนองแขม
ทิศใต้	จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก	จรดเขตรามัญบุรีและ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก	จรดอำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๘๑.๑๕ ตารางกิโลเมตร และเป็นเขตเขียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเลด้านอ่าวไทย ความยาวของส่วนที่ติดทะเลประมาณ ๕ กิโลเมตร มีลำคลองจำนวน ๑๕๐ คลอง ลำรางสาธารณะ ๘๕ ลำราง และลำประโคงหลายสาย ประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้อาศัยน้ำจากลำคลองต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก และการคมนาคม คลองที่สำคัญมีดังนี้

๑. คลองสนามชัย มีความยาวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เชื่อมระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดสมุทรสาคร

๒. คลองบางบอน มีความยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร อยู่ในแขวงบางบอน

๓. คลองหัวกระบือ มีความยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แยกจากคลองสนามชัย ผ่านท้องที่แขวงท่าข้ามหลายหมู่บ้านไปออกคลองพิทยาลงกรณ์

๔. คลองพิทยาลงกรณ์ เริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรปราการ จรดจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางที่ผ่านในท้องที่เขตบางขุนเทียน มีความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร

สภาพท้องที่

เขตบางขุนเทียนปัจจุบัน แบ่งสภาพท้องที่ออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ

๑. บริเวณชุมชน ได้แก่ แขวงบางค้อ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหลวงเดิม ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนเป็นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่หนาแน่นกว่าส่วนอื่น

๒. บริเวณที่กำลังขยาย ได้แก่ ท้องที่ที่เริ่มขยายตัวมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก มีการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่โดยกว่า

แขวงบางค้อ การคมนาคมสามารถติดต่อกันได้โดยทางรถยนต์ ทางเรือ ท้องที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
แขวงจอมทอง แขวงบางซุ่นเทียน และแขวงบางบอน (บางส่วน)

๓. บริเวณชนบท เป็นท้องที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชน การไปมาติดต่อกองใช้เรือ
หรือเดินเท้าเท่านั้น และเป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแขวงท่าซำม แขวงแสมคำ
และแขวงบางบอนบางส่วน

เขตการปกครอง

เขตบางซุ่นเทียน แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ แขวง คือ

๑. แขวงบางค้อ	เป็นเขตเทศบาลนครหลวงเดิม	
๒. แขวงบางซุ่นเทียน	มี	๑๑ หมู่บ้าน
๓. แขวงบางบอน	มี	๑๑ หมู่บ้าน
๔. แขวงจอมทอง	มี	๑๑ หมู่บ้าน
๕. แขวงบางมด	มี	๑๐ หมู่บ้าน
๖. แขวงแสมคำ	มี	๑๐ หมู่บ้าน
๗. แขวงท่าซำม	มี	๑๐ หมู่บ้าน
	รวม	๖๓ หมู่บ้าน

อาชีพของประชาชน

ประชาชนส่วนใหญ่ของเขตบางซุ่นเทียน ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยอยู่
ในเนื้อที่ดินประมาณ ๘๓,๓๓๔ ไร่ แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

๑. ทำนา	๓๓,๕๑๓	ไร่
๒. ทำสวน	๓๕,๕๐๐	ไร่
๓. ทำนาทุ่ง	๗,๗๕๐	ไร่
๔. ทำนาเกลือ	๑,๒๘๕	ไร่
๕. ทำสวนผักและพืชไร่	๑,๒๘๖	ไร่

นอกจากนั้น ยังมีการประกอบกิจการค้าขายและรับจ้าง ตลอดจนประกอบกิจการ
 คำนโรงงานอุตสาหกรรม ทางคำนโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากเขตบางขุนเทียนเป็นเขต
 ที่อยู่บริเวณชานเมือง จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งดำเนินการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งหมด
 ประมาณ ๑,๖๕๐ โรง

ศาสนา

วัดในพระพุทธศาสนาและสำนักสงฆ์	๒๔	แห่ง
มัสยิด	๒	แห่ง
ศาลเจ้า	๒	แห่ง

สถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	๓๓	แห่ง
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา	๔	แห่ง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน	๑๑	แห่ง

จำนวนประชากร

ปัจจุบันเขตบางขุนเทียนเป็นเขตที่กำลังมีอัตราการพัฒนาอยู่ในระดับสูง และเป็นเขต
 ที่กำลังขยายตัว จึงมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒
 ซึ่งมีประชากร ๑๕๓,๖๔๒ คน แต่ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรถึง ๒๑๔,๒๕๑ คน

ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนประชากรแยกตามรายแขวง

แขวง	ชาย	หญิง	รวม	จำนวนครอบครัว
แขวงบางค้อ	๒๔,๘๑๑	๒๓,๘๗๗	๔๘,๖๘๘	๘,๑๓๕
แขวงจอมทอง	๑๔,๒๖๖	๒๖,๐๓๒	๔๐,๓๓๘	๕,๖๒๓
แขวงบางซุ่นเทียน	๒๑,๘๗๐	๑๔,๒๕๔	๓๖,๑๒๔	๕,๗๗๘
แขวงบางบอน	๑๖,๖๔๕	๑๔,๐๗๑	๓๐,๗๑๖	๕,๓๕๒
แขวงท่าข้าม	๕,๔๖๖	๑๐,๖๕๓	๑๖,๑๑๙	๒,๐๘๘
แขวงบางมด	๘,๐๔๑	๗,๕๗๔	๑๕,๖๑๕	๑,๕๐๖
แขวงແສມคำ	๑๑,๘๐๓	๑๐,๘๒๔	๒๒,๖๒๗	๒,๕๔๕
รวม	๑๐๖,๘๘๖	๑๐๗,๓๖๕	๒๑๔,๒๕๑	๓๑,๘๗๕

ที่มา : งานทะเบียน เขตบางซุ่นเทียน, "สถิติการทะเบียนราษฎรประจำเดือนมกราคม ๒๕๒๕."

สภาพการเลือกตั้งในเขตบางซุ่นเทียน

กรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๑๑ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๓๒ คน สำหรับเขตเลือกตั้งที่ ๑๐ ประกอบด้วยเขตบางซุ่นเทียน ภาณุเจริญ หนองแขม และคลองจั่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๓ คน และจากการที่ นายรัชทิพย์ น่วมทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑๐ กรุงเทพมหานครได้เสียชีวิตลงเนื่องจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๔ จึงมีผลให้กรุงเทพมหานครต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเลือกตั้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถึงร้อยละ ๕๐ สำหรับเขตบางขุนเทียนนั้นได้เตรียมการเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และได้เน้นหนักที่การประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับสื่อมวลชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู เป็นต้น สำหรับผลการเลือกตั้งในเขตบางขุนเทียน ปรากฏว่ามีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งในครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมาเช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ ๓๓.๑๘ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๘ ร้อยละ ๒๖.๔๘ และเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ ร้อยละ ๒๐.๙๕ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือถึงแม้ว่าทางราชการจะได้ดำเนินการในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดซึ่งรวมถึงการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่น การคิดป้ายโปสเตอร์ การปราศรัยหาเสียง เป็นต้น แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันน้อย จึงอาจทำนายได้ว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปในอนาคตคงจะมีสภาพที่ไม่แตกต่างกัน คือ จะมีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันน้อย และถ้าสภาพเช่นนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องหาหนทางหาเหตุที่แท้จริงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไป

การบริหารงานเลือกตั้งของ เขตบางขุนเทียน

การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นกระบวนการที่สำคัญและนับได้ว่า เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้^๑

^๑ ธีรวิหค, "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น" (เอกสารวิจัยการปฏิบัติงานนักศึกษาโรงเรียนนักปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ วิทยาลัยการปกครอง, กรมการปกครอง, ๒๕๒๒), หน้า ๒๘.

๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นจะต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม

๒. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
มีความรับผิดชอบและหวังดีต่อบ้านเมือง

๓. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มากที่สุด
ครั้งนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยประสานงานกับเขตต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ คือ
เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตคลองตัน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และ
ให้อำนาจความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติงานโดยยึดถือคัมภ
กฏหมาย ระเบียบการ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นหลัก และเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งในทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง
และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ ๑

๑. ระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง

- ๑.๑ กำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ๑.๒ สำนักรวจตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนบ้าน
- ๑.๓ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง

๑ โปรกฏรายละเอียดในผนวก ข.

- ๑.๔ สำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ๑.๕ คำเนิการ เกี่ยวกับสถานที่เลือกตั้ง
- ๑.๖ คำเนิการ เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง
- ๑.๗ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

๒. วันเลือกตั้ง

- ๒.๑ คำเนิการ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๒ คำเนิการ ตามแผนสื่อสารในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ๒.๓ คำเนิการ ตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้ง

๓. หลังวันเลือกตั้ง

- ๓.๑ รวบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ที่เหลือเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
- ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังกรุงเทพมหานคร
- ๓.๓ รวบรวมใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งส่งกรุงเทพมหานคร
- ๓.๔ ควบคุมการรื้อหน่วยเลือกตั้ง ปะรำเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง คูหาลงคะแนน เป็นต้น

สรุปได้ว่าสภาพทั่วไปของเขตบางขุนเทียนมีความแตกต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ คือบางส่วนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น บางแห่งยังมีสภาพเป็นชนบทที่ห่างไกล การคมนาคมยังไม่สะดวก ในด้านการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางค้าเกษตรกรรม ประกอบกิจการค้าขาย รับจ้าง และประกอบกิจการด้านโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จากพื้นฐานของประชาชนที่แตกต่างกันนี้เองได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และในบทนี้ได้พิจารณาควบคู่กับการบริหารงานเลือกตั้งของเขตบางขุนเทียน ซึ่งเขตบางขุนเทียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ ๕๐ การพิจารณาในทุก ๆ ปัจจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิจัย อันจะทำให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างเกื้อหนุนและมีปัจจัยใดบ้างที่ไม่เกื้อหนุนต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในบทต่อไปจะได้มีการศึกษาวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน โดยจะทำการศึกษาจากประชาชนของเขตบางขุนเทียนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔.



แผนที่เขตบางขุนเทียน

ท่าเรือ

จังหวัดสมุทรปราการ

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง

เขตเทศบาลเมือง